
นายธิติวัฒน์ ทองใหม่ 
วันเข้างาน 11มิถุนายน 2522 

11 มิ.ย.22 - 11 ธ.ค.22 พนักงานคลังไม้จ้างทดลองงาน งานคลงัไม้ โรงเลื่อยไม้ไทย 
31 ต.ค.46 –15 มี.ค.55 หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานคลังไม,้ งานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ, งานผลิตภัณฑ์ส่งออก, 

งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้,งานแผนสถิติและงบประมาณ, งานผลิตภัณฑ์ ส านักอุตสาหกรรมไม้ 
16 มี.ค.55 - 1 มี.ค.58 หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ส านักทรัพยากรมนุษย์ 

2 มี.ค.58 – 31 ส.ค.60 ผู้จัดการ (ระดับ 7) ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย, ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ ส านักอุตสาหกรรมไม้ 
1 ก.ย.60 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ (ระดับ 7) ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง  

 

16 เมษายน 2561 
 
จุดเร่ิมต้น 

สมัยท่ีผมเริ่มมาท างาน อ.อ.ป. ท่ีนี่ยังเรียกว่าโรงเล่ือยไม้ไทยฝ่ายโรงเล่ือยโรงงาน องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งผมเองก็ยังนึกสงสัยในใจอยู่ว่ามาอยู่โรงเล่ือยไม้ไทยผมจะได้ท าอะไร ซึ่งโรงเล่ือยไม้ไทยเป็น
โรงเล่ือยท่ีเล่ือยเฉพาะไม้สักเท่านั้น ต้ังอยู่ท่ีท่าน้ าเกียกกาย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ตอนนั้น
อายุประมาณ 21ปีเห็นจะได้ หลังจากจบช้ัน ม.ศ.5 มา 2 ปีเศษ ซึ่งผมไม่ได้ไปสอบเอ็นทรานส์เข้ามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากว่ามีพี่น้องหลายคน จึงช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ก็เลยไปลงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงแล้วเริ่ม
หางานท า และก็ได้มาท าท่ีนี่ 
 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ณ ตอนนั้นผมได้เข้าไปอยู่ท่ีงานคลังไม้ ลักษณะคลังไม้คือจะเก็บไม้สักแปรรูปไว้เป็นจ านวนมาก 
เพราะโรงเล่ือยไม้ไทยจะเล่ือยเฉพาะไม้สักเท่านั้น ไม้สักสมัยก่อนก็จะเป็นไม้ซุงท่อนใหญ่ๆ ปัจจุบันนี้พวกเรา
หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้ว ซึ่งการขนส่งไม้ซุงสมัยก่อนจะล่องแพลงมา ผูกแพไว้ท่ีอู่ไม้ปากเกร็ด 
จากนั้นอู่ไม้ปากเกร็ดก็แบ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีไว้จ าหน่ายเป็นไม้ซุง อีกส่วนหนึ่งก็ส่งมาแปรรูปท่ีโรงเล่ือยไทย 
โดยเฉพาะถ้าเป็นไม้ซุงสักจะส่งมาท่ีโรงเล่ือยไม้ไทยท่ีผมท างานอยู่ เมื่อมาถึงแล้วจะมีเจ้าหน้าท่ีผูกมัดไม้ซุงลอย
เป็นแพอยู่ในแม่น้ าเจ้าพระยาต้ังแต่ท่าน้ าเกียกกายลงไปถึงท่ีจอดเรือ ขส.ทบ. เป็นซุงขนาดใหญ่มากจะมี
เจ้าหน้าท่ีเข้าเวรประจ ากันอยู่ พอซุงอยู่ในแม่น้ าเจ้าหน้าท่ีก็จะดึงเข้ามาในอู่ ในพื้นท่ีโรงเล่ือยก็จะมีอู่ อู่ท่ีว่านี่ก็จะ
มีลักษณะท่ีเป็นบ่อน้ าขนาดใหญ่มีช่องทางเข้ามาของซุง เป็นช่องเล็กๆส าหรับให้ซุงเข้าได้ แล้วมีประตูเปิดปิด 
ส่วนเวลาน าไม้ซุงขึ้นเล่ือยจะมีลักษณะคล้ายๆ กระดานล่ืนแล้วใช้รอกช่วยทุ่นแรงในการดึงขึ้นไปบนโรงจักร   
โรงจักรท่ีว่านี่คือโรงเล่ือย  น าไม้ซุงเข้าไปวางไว้บนโต๊ะเล่ือย ไปตามกระบวนการเล่ือยท่ีโต๊ะ1,เล่ือยท่ีโต๊ะ2,โต๊ะ
ซอย,โต๊ะตัด  จนกระท่ังออกมาเป็นไม้แปรรูป หลังจากนั้นก็จะมีพนักงานคัดแยกขนาด ความยาวและคุณภาพ
ของไม้แปรรูปซึ่งจะมีพนักงานท้ังหมดประมาณร้อยกว่าคนซึ่งในขณะนั้นนับว่าเป็นโรงเล่ือยท่ีใหญ่มาก เพราะว่า
สมัยก่อนมีการส่งไม้สักแปรรูปไปจ าหน่ายต่างประเทศด้วยนั่นเอง 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจากการคัดแยกไม้แปรรูปก็จะมีการน าเก็บเข้าคลัง ก็จะเป็นการเก็บไม้แปรรูป
ตามขนาด ความยาว และคุณภาพตามท่ีได้มีการคัดแยกก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการจัดท าบัญชีไม้        
ซึ่งหน้าท่ีของผมพนักงานคลังไม้ก็จะมีหน้าท่ีในการจ่ายไม้ เมื่อมีลูกค้ามาซื้อไม้ ก็จะติดต่อไปท่ีงานการค้า      
งานการค้าก็จะคิดค านวณราคาและก็จะมีเอกสารให้งานคลังไม้มาจ่ายไม้ตามเอกสารที่งานการค้าส่งมา 

ผมก็อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆ จนได้มีโอกาสหมุนเวียนเปล่ียนงานไปอยู่งานการค้า ลักษณะงานก็จะเป็น
การคิดค านวณราคาไม้แปรรูปท่ีลูกค้ามาซื้อ พอลูกค้ามาซื้อผมก็จะค านวณราคาพร้อมเรียกเก็บเงินค่าไม้ เสร็จ 

                                                         /แล้วส่งเอกสาร... 



- 2 - 

 

แล้วส่งเอกสารให้งานคลังไม้จ่ายไม้ให้แก่ลูกค้ารวมถึงการก าหนดราคาเพื่อขออนุมัติ อ.อ.ป. เป็นราคาจ าหน่ายไม้
สักแปรรูปประจ างวด นั้นๆ ด้วย 

จนมาถึงช่วงท่ีมีการสร้างเรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ก็จะมีการใช้ ไม้แปรรูปท่ีเล่ือยจาก
โรงเล่ือยไม้ไทยท่ีเกียกกาย แต่ปรากฏว่าโรงเล่ือยไม้ไทยได้หยุดการเล่ือยช่ัวคราว เลยได้ไปเล่ือยต่อท่ีโรงเล่ือยไม้
กระยาเลย 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมก็เลยต้องตามไปด้วย ไปอยู่นั่นส้ันๆ สักประมาณ 6เดือน ก็กลับมาท่ี
โรงเล่ือยไม้ไทยท่ีเกียกกายอีกหลังจากนั้นกลับมาก็ได้หมุนเวียนไปอยู่งานบริหารท่ัวไป ลักษณะงานก็จะเป็นงาน
ด้านเอกสาร จึงได้เรียนรู้งานอีกอย่างหนึ่ง ได้อยู่ตรงส่วนนี้ระยะหนึ่งประมาณ 5-6 ปีก็ได้ไปอยู่ โรงงานผลิตภัณฑ์
ไม้ท่ีบางโพ 3-4 ปี ลักษณะงานก็จะเป็นการประสานงานระหว่าง อ.อ.ป. กับบริษัทโอเควู๊ดส์ท่ีผลิตเฟอร์นิเจอร์
เพื่อการส่งออกให้กับ อ.อ.ป. ผมก็รับนโยบายมาจากผู้บริหารแล้วน ามาประสานกับบริษัทโอเควู๊ดส์อีกที ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการเบิกไม้ การประสานงานด้านส่งออก การส่งออกนั้น บริษัทโอเควู๊ดส์ เค้าจะด าเนินการเองท้ังหมด 
เพียงแต่เราต้องประสานว่าตู้นี้เราส่งอะไรบ้าง มีสินค้าอะไรบ้าง จะส่งกันเมื่อไหร่โดย อ.อ.ป. ก็จะขายสินค้านี้   
ให้ บริษัท โอเควู๊ดส์ แล้วเราก็จะจ่ายค่าจ้างในการผลิตให้กับเค้าโดยเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตได้ จะเป็นของ อ.อ.ป.
ท้ังหมด ส่วนมาก 90 % ส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ 10 %  

หลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปอยู่งานแผนของส านักอุตสาหกรรมไม้ มาอยู่งานบริหาร
ท่ัวไป ท าเรื่องทรัพย์สินของส านักอุตสาหกรรมท้ังหมด ปี 2553 - 2554 ได้มาอยู่งานผลิตภัณฑ์ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์ไม้ ดูแลด้านการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

แล้วก็ประมาณปี 2555 -2558 ไปอยู่ส านักทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นหัวหน้าส่วนสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ ลักษณะงานก็จะเป็นเรื่องสวัสดิการ เรื่องจัดงานเกษียณอายุ เรื่องบ้านพัก ทุนการศึกษา ดีเด่น 
ชมเชย เป็นการท างานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับฯ ต่างกับลักษณะงานปัจจุบันท่ีต้องประสานงานกับ
หลายส่วนงานหลายด้านท่ีลักษณะของปัญหาท่ีแตกต่างกันไป 

จนประมาณเดือนเมษายน – กันยายน ปี2558 ก็ได้ไปเป็นผู้จัดการท่ีส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย 
เพราะ อ.อ.ป.ได้มอบหมายให้ไปด าเนินการเรื่องไม้ดีมีค่า ไปอยู่ท่ีนั่นด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ กรมอุทยาน กรมศุลกากรเพื่อขนย้ายไม้พะยูงมาส่งมอบให้ อ.อ.ป. ซึ่งไม้ดีมีค่าท่ีมาส่ง
มอบให ้อ.อ.ป.ก็จะเก็บกองรักษาไว้ ตอนนั้นอาคารสถานท่ีก็ยังไม่ได้มีเหมือนปัจจุบัน ยังเรียกได้ว่าอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง เมื่อก่อนจะมีบ้านไม้เหลากลมใช้เป็นส านักงาน ก็จะเป็นการควบคุมการรับส่งมอบไม้ดีมีค่า ควบคุม
การแปรรูปไม้ เป็นต้น 
 
กิจกรรมของส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ 

ลักษณะกิจกรรมปัจจุบัน กิจกรรมของส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
กลางก็จะมีหลายกิจกรรม อย่างแรกก็จะเป็นการให้บริการอบไม้ไสไม้ เป็นงานหลักของเราอย่างท่ีสอง ผลิต
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เราผลิตกันท่ีนี่เลย ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้วเราก็ขายอยู่ท่ีนี่ด้วย สต๊อกก็อยู่ท่ีนี่ รวมถึง
การจ าหน่ายไม้แปรรูปด้วย จากเดิมท่ีเราจ าหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์อย่างเดียวท่ีนี่เนื่องจากว่าใบอนุญาตต้ังโรงค้า
ไม้แปรรูปไม่มี หลังจากนั้นก็ได้ขอใบอนุญาตต้ังโรงค้าไม้แปรรูปจนได้ใบอนุญาตมาจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่ม
ขึน้มาเป็นการจ าหน่ายไม้แปรรูปด้วย และมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกคือซื้อมาขายไป ท าให้เรามีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ลักษณะไม้ท่ีซื้อมาขายไปก็จะเป็นไม้เนื้อแข็ง  ไม้เสาเข็ม ไม้กระยาเลย ไม้สัก ไม้เนื้ออ่อน ฯลฯ          
โดยจ าหน่ายให้แก่หน่วยราชการเป็นส่วนใหญ่ 
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การติดต่อประสานงานกับลูกค้า 
ลูกค้าของเราปัจจุบัน หลักเลยตอนนี้คือเดินเข้ามาซื้อ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ัวไป หน่วยงาน

เอกชน หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งในปัจจุบันนั้นข้าราชการสามารถใช้บัตรประจ าตัวมาเป็นส่วนลดกับทาง       
อ.อ.ป. ได้ ถึง 5%  ในกรณีท่ีซื้อในนามตัวเอง เพียงแค่เดินมาแล้วแสดงบัตรประตัวข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจก็จะได้ส่วนลด รวมถึงพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เราด้วยส่วนหนึ่ง ไปออกบูธแสดง
นิทรรศการด้วย ซึ่งจากท่ีผ่านมาผมพบว่าถ้าเราไปออกนิทรรศการบ่อยๆ อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ยอดขายก็จะ
เพิ่มข้ึน ท้ังยอดขายหน้างานและลูกค้าท่ีตามมาซื้อท่ีโชว์รูมเราท่ีบางโพและราชด าเนินในภายหลังอีกด้วย ซึ่งเป็น
การประสัมพันธ์ อ.อ.ป. ให้เป็นที่รู้จักในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  

การผลิตของเรานั้นเราจะมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือจะต้องต่อใบอนุญาตเป็นหลัก ใบอนุญาตส่วน
ใหญ่นั้นเรามีอายุ 1 ปี เช่น กรมป่าไม้ ใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักร,ใบอนุญาตต้ังโรงค้าไม้
แปรรูปและใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีท าด้วย
ไม้หวงห้าม กรมโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายปีกับราย 5 ปี ,หนังสือรับรองความปลอดภัย   
หม้อน้ า และ หนังสือรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กทม. ใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 ฉบับ 
และภาษีโรงเรือนประจ าปี เป็นต้น 
 
การพัฒนางาน 

ผมอยากให้มีพัฒนารูปแบบหรือวิธีการผลิตท่ีทันสมัยขึ้น ให้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ บ้าง 
อาจจะพัฒนาด้วยการส่งพนักงานไปเรียนรู้กรรมวิธีใหม่ๆ หรือพาไปศึกษาดูงานในหน่วยงานท่ีท าตรงนี้ดีอยู่แล้ว 
เพราะว่าความช านาญนั้นเรามีอยู่แล้ว ขาดแค่การสร้างสรรค์รูปแบบให้หลากหลายและเป็นท่ียอมรับมากขึ้น   
เราต้องท าการศึกษาวิจัยตลาดก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร เพราะว่าเรามีจุดแข็งคือวัตถุดิบ กล่าวง่ายๆคือเราขาด
นวัตกรรมทางด้านการผลิตและการออกแบบ ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ท าเอง เราใช้วิธีจ้างผู้รับเหมา เช่น จ้างนาย ก 
ผลิตเก้าอี้ 10 ตัว เราก็น ามาขาย เราไม่สามารถพัฒนาการผลิตของเราเองได้ ถ้าเรายังไปผูกมัดและยึดติดกับ
ผู้รับเหมา เราควรต้องสร้างสรรค์นวัตกรรม หลุดออกมาจากกรอบโดยพยายามน าวัตถุดิบท่ีได้มาใช้ประโยชน์โดย
การผลิตเองและร่วมมือกับพันธมิตรท่ีเช่ียวชาญด้านการผลิตและการออกแบบ ส่วนทางด้านการตลาด ผมอยาก
ให้มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านการตลาดโดยตรงท าหน้าท่ีแสวงหาลูกค้าพร้อมใบส่ังซื้อ เพื่อเพิ่มยอด
จ าหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกท้ังการไปออกบูธนิทรรศการบ่อยๆจะเป็นการกระตุ้นยอดขาย และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรไปด้วยในตัว 

ส าหรับเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ท่ีผ่านมาแม้ว่ามันจะยุ่งยากก็จริง แต่เราก็ต้องพยายามศึกษา
เรียนรู้และท าให้ถูกต้องตามระเบียบ นานไปก็จะเกิดความช านาญและท าให้ถูกต้องในท่ีสุดนั่นเอง 
 
หลักในการท างาน 

การท างานเป็นทีมเป็นส่ิงส าคัญ ผมเช่ือว่าศักยภาพของแต่ละคนมีอยู่เยอะมาก อยู่ท่ีว่าเราจะดึง
ศักยภาพหรือจุดเด่นของแต่ละคนมารวมกัน และน ามาปรับใช้ในงานให้เกิดประโยชน์อย่างไร ความสามัคคีจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้มากท่ีสุด คติในการท างานของผมคือ เวลาเกิดปัญหาอะไรก็จะคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่
เรื่องใหญ่ขอให้ใจเราอย่าเล็ก ทุกงานมีปัญหาหมด ขอแค่ให้เราต้ังสติอย่าท้อแท้และแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ ทุกคน
อาจพบข้อผิดพลาดได้ แต่เราต้องเรียนรู้จากปัญหานั้น แก้ไขข้อผิดพลาดให้ผ่านไป แล้วน าปัญหานั้นมาเป็น 
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บทเรียนว่าจะท าอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าอีก ซึ่งจะท าให้เราพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อยู่ตลอดเวลาอีกด้วย 
 
ความประทับใจในองค์กร 

ด้วยความท่ีผมรับผิดชอบปฏิบัติงานหมุนเวียนไปหลายท่ี หลายส่วนงาน ส่ิงท่ีผมประทับใจคือเพื่อน
ร่วมงานส่วนมากให้ความร่วมมือกันท างานเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยลักษณะการ
ท างานของผมมักจะช่วยกันคิดช่วยกันท า ผมจะให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ให้โอกาสได้ลงมือท าลงมือ
ปฏิบัติจริง ได้มีส่วนร่วมในการท างาน ผมเช่ือว่างานต่างๆอาจส าเร็จได้ช้าหรือติดขัดปัญหาไปบ้าง หากเรา
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ มันก็จะส าเร็จไปได้อย่างแน่นอน 

 
************************* 


